
 

 

148. fundur hafnarstjórnar Snæfellsbæjar haldinn fimmtudaginn 19.12. 2024, kl. 18.00 í 

Ráðhúsi Snæfellsbæjar Klettsbúð 4, Hellissandi. 

 

Mættir:   Jón Bjarki Jónatansson formaður, 

 Heiðar Magnússon, 

 Bárður Guðmundsson, 

 Tinna Ýr Gunnarsdóttir, 

 Ægir Ægisson, 

 Björn Arnaldsson hafnarstjóri. 

 

Formaður setti fundinn. 

 

1. Bréf frá bæjarritara dags. 15.11. 2024, varðandi samþykkt bæjarstjórnar á fundargerð  

147. fundar  hafnarstjórnar. Lagt fram til kynningar. 

 

2. Bréf bæjarritara til Bárðar Guðmundssonar dags. 15.11. 2024, varðandi kosningu hans 

sem aðalmanns í hafnarstjórn í stað Viktoríu Kr. Guðbjartsdóttur. Lagt fram til 

kynningar. 

 

3. Fundargerðir stjórnar Hafnasambands Íslands nr. 466 dags. 23.10. og  nr. 467 dags. 

11.11. 2024. Lagt fram til kynningar. 

 

4. Gjaldskrá hafnarsjóðs fyrir árið 2025. Hafnarstjóri kynnti gjaldskrána og fór yfir helstu 

liði hennar. Gjaldskráin samþykkt samhljóða.     

 

5. Fjárhags og framkvæmdaáætlun hafnarsjóðs fyrir árið 2025. Hafnarstjóri kynnti 

áætlunina og fór yfir helstu liði hennar. Fjárhags og framkvæmdaáætlunin samþykkt 

samhljóða. 

 

6. Samkomulag um fjármögnun á nýju björgunarskipi. Hafnarstjóri kynnti samkomulag 

að upphæð kr. 13.200.000.- á milli Hafna Snæfellsbæjar og Snæfellsbæjar annars 

vegar og Björgunarbátasjóðs Snæfellsness hins vegar, um fjármögnu á Björgu, nýju 

björgunarskipi fyrir Breiðafjörð sem verður með heimahöfn í Rifi. Verður upphæðin 

greidd Björgunarbátasjóðnum með jöfnum greiðslum á fimm ára tímabili. Lagt fram til 

kynningar. 

 

7. Hafnarstjóri kynnti stöðu framkvæmda varðandi dýpkun við Trébryggjuna við 

Norðurtanga í Ólafsvík. 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18.32 

 

Fundargerð ritaði: Björn Arnaldsson hafnarstjóri. 

 

Jón Bjarki Jónatansson formaður, 

Bárður Guðmundsson, 

Heiðar Magnússon, 

Ægir Ægisson, 

Tinna Ýr Gunnarsdóttir, 

Björn Arnaldsson hafnarstjóri. 

 
 

 


